

MIC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : - 8 ต.ค. 2561	Page : 3	No : 61325932

จลลดราคน้ำมันช่วยปชช.

กรุงเทพฯ ● อดีต รมว.พลังงานบีบีทูทุบราคาน้ำมันช่วยเหลือประชาชน เดินหน้าปลดแอกผูกขาดพลังงาน ชีบททวนซื้อโกลว์หลังพบพิรุธไม่โปร่งใส พร้อมเร่ง ก.ล.ต.เข้าตรวจสอบ

เมื่อวันอาทิตย์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำมันมีราคาสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พิจารณาช่วยเหลือประชาชนโดยการลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นให้เท่ากับสิงคโปร์โดยไม่ต้องรวมค่าขนส่ง เพราะปัจจุบันโรงกลั่นทำกำไรจากค่าการกลั่นที่สูงอยู่แล้ว ขนาด บมจ.ไทยออยล์ในเครือ ปตท.ยังจะขยายกำลังการกลั่นเพิ่มอีกวันละ 125,000 บาร์เรลเพื่อการส่งออก ซึ่งขายต่ำกว่าราคาในประเทศ แล้วเหตุใดคนไทยจึงต้องจ่ายสูงกว่าราคาส่งออกซึ่งไม่มีเหตุผล นอกจากเอื้อประโยชน์แก่บริษัทน้ำมันที่ทำกำไรมหาศาลอยู่แล้วเท่านั้น

“รัฐควรลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน การที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งเพราะปล่อยให้มีการผูกขาดพลังงานมาเป็นเวลานานจึงต้องแก้ไข และนโยบายทักซิโณมิคส์เวอร์ชันใหม่จะต้องแก้ไขการผูกขาดทั้งหมด รวมถึงการผูกขาดด้านพลังงาน อีกทั้งต้องไม่ให้การผูกขาดน้ำมันลามไปยังการ

ผูกขาดไฟฟ้าด้วย” นายพิชัยกล่าว เขาระบุด้วยว่า อยากให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดใหม่ได้พิจารณาส่งเรื่องการซื้อ บมจ.โกลว์ฯ ของบริษัทไฟฟ้าในเครือ ปตท.กลับไปให้บอร์ดใหญ่ของ บมจ.ปตท. พิจารณาใหม่ เพราะมีความผิดปกติในหลายเรื่อง เช่น มีความไม่โปร่งใสว่าจะเป็นการเซ็นทวงทวนของประธานบอร์ด ปตท.คนเก่าที่เพิ่งออกไปหรือไม่ เพราะอนุมัติการซื้อก่อนออกจากตำแหน่งเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น และซีอีโอ ปตท.คนเก่าก็อนุมัติตอนก่อนจะครบวาระเช่นกัน อดไม่ได้ที่จะต้องคิดว่าเป็นการเซ็นทวงทวนหรือไม่ และหากพิจารณาการขึ้นของราคาหุ้นโกลว์ก่อนที่ จะมีการตกลงซื้อขายกัน ปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าน่าจะมีการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ซึ่งอยากให้ ก.ล.ต.ได้เข้าตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องนี้ด้วย

“นอกจากนี้ราคาซื้อขายน่าจะสูงกว่าราคาที่เหมาะสมมาก ซึ่งน่าสงสัยว่าจะมีการรับผลประโยชน์จากการซื้อขายครั้งนี้หรือไม่ นี่คือเหตุผลของความผิดปกติและความไม่โปร่งใส นอกจากนี้ยังมีปัญหาการผูก

ขาดในการผลิตพื้นที่ตะวันออกโดยเฉพาะในบริเวณอีอีซี ซึ่งมีผู้ประกอบการปิโตรเคมีหลายบริษัททั้งไทยและต่างประเทศไม่สบายใจที่บริษัทในเครือ บมจ.ปตท.ซื้อ บมจ.โกลว์ เพราะจะทำให้ บมจ.ปตท.ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการผลิต ซึ่งเป็นความลับของบริษัทที่ไม่อยากให้ บมจ.ปตท.ที่ทำธุรกิจปิโตรเคมีเหมือนกันและแข่งขันกันอยู่ได้ทราบ อีกทั้ง บมจ.โกลว์ยังมีการผลิตไฟฟ้า

จากเชื้อเพลิงถ่านหินในสัดส่วนที่สูง ซึ่งสวนกับแนวทางของ บมจ.ปตท. ที่ต้องการรักษาสถานะแวดล้อม ดังนั้นจึงน่าจะเป็นความรับผิดชอบของบอร์ดใหม่และซีอีโอคนใหม่ของ บมจ.ปตท.ที่จะพิจารณาความโปร่งใสในเรื่องนี้อย่างละเอียด และพร้อมตอบคำถามสังคมและหลายหน่วยงาน แม้กระทั่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ยังมีข้อสงสัยในความโปร่งใสของการซื้อขายครั้งนี้" นายพิชัยระบุ

ด้านนายทศพล แก้วทิมา โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่าราคาน้ำมันในประเทศขยับขึ้นตลอดเวลา ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น พรรคพลังธรรมใหม่อาจจะถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าทำไมราคาน้ำมันตลาดโลกไม่สูงเท่าก่อน แต่ราคาน้ำมันในประเทศกลับขยับสูงขึ้นตลอดเวลา เกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างราคาพลังงานหรือไม่.